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ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

  ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2555  ดิฉันขออัญเชิญ
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรด
ดลบันดาล ให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและครอบครัว
รวมทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ประสบ
ความสุข สดชื่น สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา และดูแลรักษา
สุขภาพให้แข็งแรงตลอดไป 
  เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 Mr.Panos Englezos
ประธานสมาพันธ์ธาลัสซีเมียนานาชาติ (Thalassemia Inter-
national Federation – TIF)  พร้อมคณะฯ ได้มาจัดงานประชุม
1st Asian Conference on Haemoglobinopathies ณ โรงแรม
รอยัล ออร์คิด เชอราตัน   
  สำาหรับ “การศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสถาบันระยะเวลา 1 ปี
แบบเปิดเผยช่ือยา กลุ่มการรักษาเดียว ในการประเมินประสิทธิผล 
และความปลอดภัยของยารับประทาน GPO-L-ONE® (50 – 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน) ที่มีต่อการลดระดับธาตุเหล็กในเลือด 
หัวใจ ตับ ในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี
ธาตุเหล็กสะสมเกิน เนื่องมาจากการได้รับเลือด”  ผลการวิจัย
สำาเร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีธาตุเหล็กเกิน  ได้มี
การใช้ยา GPO-L-ONE ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม (ภายใต้
การดูแลของแพทย์) ทั่วประเทศแล้วโดยไม่ต้องจ่ายค่ายา และ
องค์การเภสัชกรรมยังได้ผลิตยาชนิดนำ้า  ซึ่งจะทำาให้รับ
ประทานง่ายขึ้นมาก  เหมาะที่จะใช้สำาหรับเด็กเล็กได้ดี  ซึ่งจะ
มีการรวบรวมและรายงานผลของยาขับธาตุเหล็กโดยยานี้ต่อไป
  ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วม
ใจกันจัดตั้งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
ขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมานี้หวังว่า
ชมรมนี้กับชมรมของโรงพยาบาลอื่นๆ จะได้ร่วมมือกันทำางาน
อย่างเข้มแข็งต่อไป 

  ในขณะนี้คณะผู้วิจัย ได้ดำาเนินการศึกษาวิจัยการใช้ยา
ขับเหล็ก  GPO-L-ONE  ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ให้กับ
ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  ได้ประสบความสำาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
พบว่า ยาดังกล่าวมีผลขับเหล็กได้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก
บางรายที่ได้รับเลือดสมำ่าเสมอ 
  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้ง
แรงกาย แรงใจ และกำาลังทรัพย์  ในโครงการทดลองประสิทธิ
ภาพของยา GPO-L-ONE ซึ่งทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ มิได้นิ่งนอนใจใน
การแสวงหา และประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการ
บูรณาการความช่วยเหลือ และการพัฒนาในเรื่องต่างๆเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย  
  ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีเนื่องในวาระการจัดตั้ง  
“คณะทำางานภายใต้ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”  ซึ่งเป็นอีก
ภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อพัฒนา
ให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีสุขภาวะที่ดีขึ้น   
  ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2555 นี้ ขออานุภาพแห่ง
คุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก โปรด
คุ้มครองให้สมาชิกชมรมฯ  ทุกท่านพร้อมครอบครัว  และทุกท่าน
ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน มีความสุข ความเจริญ และมี
สุขภาพแข็งแรง   

( นางสายพิณ  พหลโยธิน )

 ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

(ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา)
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